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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 
 

Viðtakandi: Velferðarráð 

Sendandi: Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs 

 

Efni: Svar við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um styrkveitingar til Foreldrahúss 

 

Þann 30. október 2024 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram í velferðarráði svohljóðandi 

fyrirspurn um styrkveitingar til Foreldrahúss: 

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort Reykjavíkurborg hyggist halda áfram 

að styrkja Foreldrahús næstu árin. Fyrir liggur að borgin greiði 10 milljón króna styrk á 

næsta eftir en eftir það ríkir óvissa. Öll óvissa í úrræði sem þessu er afar erfið. 

 

Svar: 

Á fundi velferðarráðs þann 1. febrúar 2023 var samþykkt á grundvelli styrkjaúthlutunar 

velferðarráðs að veita Foreldrahúsi  10. m. kr. styrk á ári til þriggja ára, eða til loka árs 

2025.  

 

Gert er ráð fyrir að Foreldrahús muni sækja aftur um styrk á næsta ári þegar auglýst 

verður eftir styrkjum úr borgarsjóði til verkefna á sviði félags- og velferðarmála og 

ákvörðun um áframhaldandi styrkveitingu verði þá tekin á grundvelli umsóknar og 

áherslna ráðsins. 
 


